

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว๑๙๒๓



กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว๑๙๘๘ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว๑๕๐๗ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือการยางแห่งประเทศไทย ด่วนที่สุด ที่ กษ ๒๙๑๐/๐๑๘๕ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
ตามที่กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดสนับสนุนการใช้อย่างพาราในหน่วยงานภาครัฐ โดยการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา) ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้จังหวัดนำข้อเสนอแนะและคู่มือประกอบการดำเนินงานตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาประกอบการดำเนินงานดังกล่าว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

การยางแห่งประเทศไทยได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานและคู่มือประกอบการทำงานและควบคุมการก่อสร้างครอบคลุมทุกกระบวนการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ตั้งแต่กระบวนการควบคุมจนถึงการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้อย่างพาราในหน่วยงานภาครัฐและการดำเนินโครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. พิจารณานำคู่มือการปฏิบัติงานฯ ดังกล่าวใช้เป็นแนวทางประกอบการดำเนินโครงการสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา) ในจังหวัด โดยเฉพาะในพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. มอบหมายท้องถิ่นจังหวัดในการกำกับติดตาม และกำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินงานให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานฯ ด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุด

๓. ร่วมขับเคลื่อนและสนับสนุนการส่งเสริมการใช้อย่างพาราในหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายรัฐบาล โดยพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งต่างๆ ของจังหวัดในการดำเนินโครงการตามความเหมาะสมกรณีได้รับงบประมาณจากแหล่งงบประมาณอื่น ขอให้ใช้แนวทางปฏิบัติเช่นเดียวคู่มือการปฏิบัติงานฯ ข้างต้น ทั้งนี้ ให้แจ้งอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทาง <http://www.ppb.moi.go.th/midev01> หัวข้อ“ข่าวประชาสัมพันธ์”

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ


(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน (กลุ่มงานกิจการพิเศษ)

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๖๒๒ ๒๔๔๓ มท ๕๐๘๙๑